

มพล.สร้างหอพัก 67 ล้านฉลอง 6 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้คือโอกาส รวมทั้งการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือ และภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

หลังจากการจัดตั้งและดำเนินการมาจนถึงปี 2547 เป็นระยะเวลา 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินพันธกิจตามวัตถุประสงค์และมุ่งมั่นที่จะรักษาเกียรติภูมิให้สมกับได้อัญเชิญพระราชสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ให้ดำเนินไป ได้ด้วยดีตลอดมา อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความ ทันสมัยและคิเลิศอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศรวม ไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีการต่างๆ ดังนี้คือ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2547 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะจัดการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษาใหม่จำนวน 3 หลัง คือ อาคารหอพักนักศึกษาจีน จำนวน 2 หลัง มูลค่าการก่อสร้าง 40,500,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น จำนวนหลังสี่ 56 ห้อง และอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง มูลค่าการก่อสร้าง 27,100,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น จำนวน 84 ห้อง โดยนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยอาคารหอพักดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2548 และในเวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองและรายงาน ประชาชนเนื่องในการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยจัดฉายมัลติมีเดียชุด “6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และทางมหาวิทยาลัยจะมอบโล่ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในงานเลี้ยงรับรอง นี้อีกด้วย

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2547 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทางสงฆ์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า (อาคาร C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดพิธีการพื้นเมืองเชียงราย